

ĐẢNG BỘ HÀ GIANG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2009

HOÀNG MINH NHÁT*

Hà Giang là tỉnh địa đầu của Tổ quốc, có đường biên giới Việt – Trung dài 274 km. Tỉnh có cảnh quan môi trường còn đậm tính nguyên sơ, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có 2 dòng sông lớn chạy qua là sông Lô và sông Gâm, cùng nhiều sông suối với độ dốc tương đối lớn, là nguồn tài nguyên thủy năng lớn. Nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều mỏ trữ lượng lớn với hàm lượng khoáng chất cao.

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, Hà Giang có các vùng kinh tế: vùng kinh tế động lực (gồm các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Mê và Thị xã Hà Giang, chiếm 50% tổng sản lượng lương thực của tỉnh); vùng cao núi đất phía Tây, phía Bắc có điều kiện thích hợp cho phát triển cây chè Shan, đậu tương, ngô và chăn nuôi đại gia súc.

Hà Giang có 22 dân tộc sinh sống với đời sống văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, thể hiện ở nhiều phong tục tập quán, văn hóa đặc sắc. Nhiều điểm du lịch văn hóa hấp dẫn như Khu di tích lịch sử Nhà Vương, Cột cờ Lũng Cú, Chợ tình Khau Vai, Căng Bắc Mê, Tiểu khu Trọng Con,... Nhiều làng nghề như dệt lanh, nghề mây tre đan,....

Hà Giang còn giữ được những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, bên cạnh đó là hệ thống núi đá tai mèo hùng vĩ và đặc biệt là các dòng suối

nước nóng ở Vị Xuyên, Hoàng Su Phì,... là tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Các làng văn hóa đã được xây dựng thành những điểm du lịch như làng văn hóa cộng đồng Pan Hou Thông Nguyên, Làng văn hóa du lịch Bản Tày, Nà Khao, Lô Lô Chải,... Các sinh hoạt văn hóa được tổ chức, thu hút nhiều du khách, hoạt động du lịch sôi động.

Hà Giang đã khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, nguồn tài nguyên trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia,...

Năm 2009, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống; tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, sức sản xuất, sức mua giảm. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã cố gắng, tập trung cao độ khắc phục khó khăn, thử thách, phát huy tiềm năng, lợi thế; huy động nội lực và tranh thủ thời cơ, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của các nhà tài trợ; bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời tổng kết và vận dụng các bài học kinh nghiệm quý báu tập trung xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, nên đã giành được những kết quả khả quan, tương đối toàn diện trên

* Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội ổn định và phát triển nhanh, an ninh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; hệ thống chính trị được xây dựng và củng cố ngày càng vững mạnh.

Kinh tế tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng đạt 13,46%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đạt 6,3 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; năng suất và sản lượng đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 296 nghìn tấn, tăng gần 16 nghìn tấn so với năm 2008.

Trong những tháng đầu năm, công nghiệp suy giảm mạnh, nhưng cuối năm đã bước đầu phục hồi và tăng trưởng, giá trị sản xuất đạt trên 799,5 tỷ đồng. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản được trung ương quan tâm, riêng nguồn vốn trái phiếu là 700 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, đã tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Thu ngân sách đạt 479 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch...

Trong tổng số 95 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2009, có 49 chỉ tiêu đạt và vượt, chiếm 51,58%; phần lớn các chỉ tiêu năm 2009 đạt được cao hơn so với năm 2008; so với Nghị quyết Đại hội XIV có 52,63% tỷ lệ đạt và vượt.

Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững đường biên mốc giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quan hệ kinh tế đối ngoại được mở rộng. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao, đặc biệt các tổ chức Đảng và chính quyền ở cấp cơ sở được kiện toàn và có chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đoàn kết, phấn khởi, tin

tưởng và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục được củng cố và cải tiến hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,... phát triển mạnh mẽ.

Từ trong khó khăn và thách thức, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tăng cường đoàn kết, thống nhất cao, đồng tâm hiệp lực, vươn lên ở tầm cao mới, sự bứt phá rõ nét hơn, toàn diện hơn và có chiều sâu hơn.

Bên cạnh những thành tích đạt được, cũng còn những yếu kém, thiếu sót là: tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách chưa thật bền vững, còn nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra chưa đạt hoặc đạt thấp (còn 46 chỉ tiêu chưa đạt), chưa tương xứng với đầu tư, sức cạnh tranh còn thấp; công tác xóa đói giảm nghèo chưa thật bền vững,... Đây là những vấn đề cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2010, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

Phát huy thành tích đạt được trong năm 2009, Đảng bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; hoàn thành tất cả các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, trong đó có 50% số chỉ tiêu vượt từ 10% - 20%. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, HĐND các cấp. Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ - đặc biệt là cán bộ chủ chốt cơ sở.